

Số: /BC-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, UBND huyện Bạch Thông báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT**

##### **1. Những ưu điểm và kết quả đạt được**

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Để tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các nghị định hướng dẫn thi hành UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 13/12/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật đối với cấp huyện năm 2022 tiếp tục tập trung vào: Lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; hôn nhân và gia đình.

Trên cơ sở lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm của UBND huyện, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực tiễn thi hành pháp luật các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL). Cụ thể, đối với các phòng chuyên môn đã lồng ghép trong kế hoạch công tác năm của đơn vị. Đối với UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch cụ thể cho công tác này như:

14/14 xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cấp mình và lựa chọn chủ đề theo dõi theo đúng quy định; quá trình tổ chức thực hiện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của cấp mình, cơ bản triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 13/12/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022, phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện

ban hành văn bản số 299/UBND-TP ngày 25/02/2022 về việc hướng dẫn thực hiện công tác TDTHPL và THPL về XLVPHC; Văn bản số 466/UBND-TP ngày 21/3/2022 về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật;

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm tra; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật);

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/3/2022 về Kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường; Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch (01 cuộc tại UBND xã Tân Tú). Ngày 16/8/2022, liên ngành: phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tiến hành kiểm tra tại UBND xã Tân Tú.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra ban hành Thông báo số 164/TB-ĐKT ngày 6/9/2022 Kết luận kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại UBND xã Tân Tú. Qua kết quả kiểm tra, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả nhất định. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác này vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc áp dụng mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (mẫu quyết định số 02); Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa mô tả đầy đủ hành vi vi phạm (Quyết định số 03, ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND xã); chưa thực hiện hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị; chưa bố trí kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật mới tiếp cận công việc (Chuyển từ chức danh công an xã sang đảm nhiệm), được phân công nhiệm vụ từ tháng 8/2021, do vậy một số nhiệm vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tham mưu còn lúng túng.

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc điều tra, khảo sát; thời gian, địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật);

UBND huyện Bạch Thông ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Bạch Thông điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phòng Tư pháp đã xây dựng mẫu phiếu khảo sát THTHPL trong lĩnh vực môi trường trên địa

bàn huyện. Tổng số phiếu khảo sát phát ra: 79 phiếu triển khai lấy ý kiến đến các đối tượng là các cơ quan, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn 14 xã, thị trấn. Kết quả khảo sát được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo số 151/BC-TP ngày 17/8/2022 tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện năm 2022.

Thông qua hoạt động điều tra khảo sát THTHPL trong lĩnh vực môi trường cho thấy người dân cơ bản đã nắm được và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các đơn vị đã quan tâm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường như, đã triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát cho thấy những hạn chế: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chưa thường xuyên; nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa tại các khu vực ven đường, ven sông, suối, khu dân cư. Do đó, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong thời gian tới được đưa ra: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về môi trường nói riêng.

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ việc, vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin);

Đơn vị đã xử lý kịp thời kết quả sau theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trực tiếp xử lý theo thẩm quyền đối với các vấn đề phát hiện qua theo dõi, UBND huyện ban hành Văn bản số 1740/UBND-TP ngày 07/9/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ sau điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Đối với cấp xã: UBND xã Nguyễn Phúc ban hành Văn bản số 102/UBND-TP ngày 29/9/2022; UBND xã Dương Phong ban hành Văn bản số 511/UBND ngày 12/8/2022,...

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Được thực hiện đầy đủ. UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Báo cáo số 679/BC-UBND ngày 05/10/2022 về tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức chuyên môn và 01 lãnh đạo Phòng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện theo chức năng, nhiệm vụ phân công 01 lãnh đạo và 01 công chức phụ trách công tác theo dõi thi

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đối với UBND cấp xã phân 01 công công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương (*Cán bộ, công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện được bố trí kiêm nhiệm*).

Năm 2022 đã bố trí kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật là 68 triệu đồng. Đối với các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã nguồn kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật hầu như không có.

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trên cơ sở chỉ đạo, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn quản lý. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức được 04 Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Tân Tú, Lục Bình, Vi Hương, Nguyên Phúc cho các đối tượng là cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đại diện hộ gia đình cá nhân. Hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản về Luật Đất đai năm 2013, Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Tôn giáo, tín ngưỡng năm 2016, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,... Quyết định số 06/QĐ-TTg về dữ liệu quốc gia về dân cư và một số quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, hôn nhân & gia đình, môi trường, đất đai,... Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức bảo đảm quy định.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Một số đơn vị ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị mình còn chậm so với quy định. Xác định chủ đề theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa sát với tình hình thực tiễn.

- Các xã, thị trấn chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật (*Chưa tổ chức kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật tại đơn vị mình*).

2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đội ngũ công chức được giao làm công tác này chưa ổn định; khối lượng công việc chuyên môn chiếm nhiều thời gian, thiếu kinh nghiệm tổ chức công tác theo dõi thi hành pháp luật nên tham mưu thực hiện còn lúng túng.

- Kinh phí riêng dành cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn hạn hẹp. Cấp xã chưa có nguồn kinh phí riêng cho hoạt động TDTHTHPL.

## II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về: Trong năm 2022, HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chủ yếu thực hiện các văn bản quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

### 2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho thi hành pháp luật:

Công tác phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau: Tuyên truyền miệng trực tiếp thông qua hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp thôn, tổ dân phố, thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, trên các Trang/cổng thông tin điện tử, tờ rơi, tờ gấp,... với nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới được thông qua, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi của Nhân dân.

Nguồn nhân lực được đơn vị, địa phương quan tâm, bố trí để tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, cán bộ, công chức phụ trách công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm, việc triển khai thực hiện còn lúng lúng, chưa đầy đủ.

### 3. Việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Việc triển khai thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền là kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Cơ bản các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đều chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tại địa phương ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ pháp luật được nâng lên.

#### a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra huyện thực hiện 04 cuộc thanh tra hành chính. Nội dung thanh tra tập trung vào lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 63.684.380 đồng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kết luận thanh tra tại các đơn vị được thanh tra năm 2021.

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định; kết quả tại cấp huyện tiếp 07 lượt công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết 32 đơn (*đề nghị, kiến nghị 30, khiếu nại 01, tố cáo 01 - Đã giải quyết 30 đơn, còn 02 đơn đang tiến hành giải quyết*); không có vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo

dài và khiếu kiện đông người. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bộ phận tiếp công dân xem xét chuyển tới các cơ quan, đơn vị xử lý, giải quyết kịp thời; các vụ việc gửi đơn chưa đúng địa chỉ, trình tự, thủ tục,... được cán bộ tiếp công dân hướng dẫn, giải thích cho công dân.

b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

Tình hình vi phạm pháp luật hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm: Tổng số vụ án hình sự đã thụ lý là 36 vụ/40 bị cáo, giải quyết 30 vụ/31 bị cáo; đạt tỷ lệ giải quyết 96,8%. Kết quả công tác giải quyết án hình sự đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong quá trình xét xử các vụ án hình sự đã tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; việc xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà áp dụng đối với các bị cáo nghiêm minh, đảm bảo đúng pháp luật và có tính răn đe, giáo dục cao.

Tình hình vi phạm pháp luật hành chính; xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, cùng với ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng lên nên công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, qua phản ánh báo cáo của các cơ quan, đơn vị thì tình hình vi phạm hành chính trong năm 2022 trên địa bàn huyện xảy ra ở các lĩnh vực chủ yếu như: An toàn giao thông, an ninh trật tự, đất đai, lâm nghiệp, bạo lực gia đình, ma túy,... Số vụ vi phạm hành chính bị phát hiện thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện là 11 vụ (10 cá nhân và 01 tổ chức).

#### **4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật**

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền, tổ chức cá nhân thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm. Qua đó, ý thức tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, nguồn kinh phí bố trí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn hạn hẹp, cấp xã không có kinh phí bố trí riêng, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu của công tác này.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

#### **1. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật**

- Tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn chuyên sâu đối với cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị xử lý kịp thời, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc theo dõi thi hành pháp luật.

## **2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật**

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra công vụ; kiểm tra chuyên môn để nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong việc thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của UBND huyện Bạch Thông./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở Tư pháp; (B/cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các phòng ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, THNC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Hưng**